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Fundur skólaráðs Hofsstaðaskóla miðvikudaginn 30. 5. 2012 kl. 15.00 
 

Fundinn sátu: Guðrún Lóa Sverrisdóttir og Jón Gunnar Hannesson fulltrúar nemenda, Kolbrún María 

Einarsdóttir og Páll Viðar Hafsteinsson nýir fulltrúar nemenda, Margrét Harðardóttir skólastjóri, Ásta 

Kristjánsdóttir og Ölrún Marðardóttir, fulltrúar kennara, Anna Linda Bjarnadóttir fulltrúi foreldra. 

Hafdís Bára Kristmundsdóttir aðstoðarskólastjóri. 

1. Fulltrúar nemenda. Fráfarandi fulltrúum nemenda þakkað fyrir vel unnin störf í skólaráði í 

vetur og nýir fulltrúar boðnir velkomnir. Aðalfulltrúar verða Ólína Sverrisdóttir og Páll Viðar 

Hafsteinsson. Varafulltrúar Kolbrún María Einarsdóttir og Ólafur Jökull Ólafsson. 

2. Símenntunaráætlun. Skólastjóri lagði fram símenntunaráætlun sem unnin er í samræmi við 

kjarasamninga og stefnu skólans.. Hún tekur til kennara og starfsmanna skólans. 

3. Skólastefna Hofsstaðaskóla. Skólastjóri lagði fram skólastefnuna og stefnumiðað 

árangursmat. Stefnan er unnið út frá skóalstefnu Garðabæjar sem gildir til 2013.  

4. Nemendafjöldi. Nemendur eru nú 443 og fer þeim fjölgandi heldur en hitt. Skólayfirvöld 

knýja á um stækkun húsnæðis.  

5. Skólastarf. Nemendur litu yfir farinn veg í vetur og eru ánægðir með skólann sinn. Þeir 

segjast engu vilja breyta fljótt álitið og eru mjög sáttir. 

6. Kosning fulltrúa foreldra í skólaráð. Málefninu frestað vegna fjarveru fulltrúa 

foreldrafélagsins.  

7. Önnur mál.  

a. Fulltrúi foreldra spurði um viðbyggingu við skólann og hvort slíkt væri hægt. 

Skólastjóri gerði grein fyrir hugmyndum sem uppi eru innan skólans.  

b. Lagt var til að fundartíminn væri settur upp þannig að hann hentaði nemendum 

betur t.d. í beinu framhaldi af skóladegi þeirra. Sú hugmynd kom fram um að prófa 

að hafa fund kl. 8.00 að morgni.  

Fundi slitið kl. 15.30 

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


